

# วารสาร

## มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Journal of Humanities and Social Sciences  
Suratthani Rajabhat University

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
Journal of Humanities and Social Sciences  
Suratthani Rajabhat University

---

<b>เจ้าของ ที่ปรึกษา</b>	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
<b>บรรณาธิการ รองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ</b>	ดร.พิชัย สุขวุ่น ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปรีชา กาญจนาคม ศาสตราจารย์ ดร.รัตติยา สาและ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ดร.อุทัย ดุลยเกษม ดร.ศุภินันท์ จิตวิริยนนท์ ดร.นรา พงษ์พานิช อาจารย์ฉลองชัย ทัดนโกวิท อาจารย์สันติชัย แยมใหม่	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
<b>สำนักงานกองบรรณาธิการ</b>	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ดวงจันทร์ ดร.วิทวัส ขุนหนู ดร.รัชดา เรืองสารกุล อาจารย์นุจรูธสุดา เจาะเลาะ อาจารย์พัสธร สุขแสน อาจารย์อมร หวังอัครางกูร Mr. Christopher John Hawes นางสาวซาปิรา ละเหร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
<b>สำนักงาน</b>	สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทร. 0 - 7791 - 3386 E - mail: jhs.sru@gmail.com	
<b>จำนวนพิมพ์ พิมพ์ที่</b>	1,000 เล่ม บริษัท พิมพ์ดี จำกัด 30/2 ม. 1 ถ.เฉวงวิถีสี่ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 02 - 401 - 9401 - 7, 085 - 918 - 7426 โทรสาร. 02 - 401 - 9417 E - mail: sale@pimdeco.th	
<b>จัดรูปเล่ม</b>	นางสาวซาปิรา ละเหร์	

---

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560

ต้นฉบับทุกเรื่องที่มีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ด้วยรูปแบบ Double - blind peer review เฉพาะสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การตีพิมพ์บทความนี้จะต้องได้รับการอนุญาตจากกองบรรณาธิการเป็นลายลักษณ์อักษร

## บทบรรณาธิการ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562 กองบรรณาธิการได้คัดสรรบทความที่มีคุณภาพอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งในแง่ของมาตรฐานทางวิชาการและแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ปัจจุบันโลกของวิชาการควรเพิ่มการศึกษาค้นคว้างานวิชาการที่แก้ปัญหาชีวิตจริงให้มากกว่าเดิม โดยต้องเพิ่มการตั้งคำถามว่าเป้าหมายของการมีชีวิตและการรวมตัวเป็นสังคมคืออะไร ถ้าคนส่วนใหญ่เห็นว่าเป้าหมายของชีวิตคือการหารายได้ให้มากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุด ความหวังดังกล่าวนี้เองจะกลายเป็นปัญหาของชีวิตและสังคมอย่างลึกซึ้ง

ทรศนะของชีวิตและสังคมในลักษณะเช่นนี้ กำลังทำความยุ่งยากแก่ชีวิตส่วนตัวและสังคมส่วนรวม นโยบายของรัฐและงานวิชาการส่วนใหญ่ก็ยังไม่หลุดไปจากแนวทางดังกล่าวนี้ เราจึงไม่ได้สัมผัสกับความคิดหรืองานวิชาการนอกกระแส และอาจไม่เชื่อว่ามีการทรศนะอื่น ๆ ของชีวิตและสังคมนอกเหนือจากที่เดินตาม ๆ กันไปเช่นนี้ ความหลากหลายทางวิชาการที่กล่าวถึงกันอยู่ จึงไม่ได้หลากหลายจริง เพราะเป้าหมายลึก ๆ ก็คือต้องการหารายได้หรือประโยชน์อย่างอื่น เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุดที่เรียกว่าเกินความพอตินั้นเอง

บทบรรณาธิการฉบับนี้ จึงขออนุญาตนำเสนอทรศนะของท่านพุทธทาสภิกขุในแง่มุมทางเศรษฐกิจ เพื่อนำเสนอทางเลือกของการพัฒนาเศรษฐกิจที่อยู่นอกกระแสหลัก และเป็นประโยชน์ต่อการทบทวน หาทงออกต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งแท้จริงแล้วทรศนะของท่านพุทธทาสภิกขุในแง่มุมต่าง ๆ ย่อมสวนกระแสกับทิศทางการพัฒนาของโลกปัจจุบันอยู่หลายเรื่อง ทั้งศาสนา ปรัชญา การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และแม้แต่การทำงานในชีวิตประจำวัน กองบรรณาธิการจึงตั้งใจจะใช้พื้นที่นี้เผยแพร่ความคิดทางเลือกลงกล่าวตามที่โอกาสจะอำนวย เพื่อให้ผู้สนใจได้มีทางเลือกทางวิชาการและทางเลือกของการพัฒนาประเทศในแง่มุมต่าง ๆ

การอ่านงานและความคิดของท่านพุทธทาสภิกขุ จำเป็นต้องจับหัวใจของความคิดหลัก ๆ ให้ได้ โดยหลักความคิดของท่านมีอยู่ว่า “พระพุทธเจ้าสอนเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์เท่านั้น การดับทุกข์คือการทำให้จิตไม่ยึดถือว่าเป็นตัวตนและของตน มนุษย์จำเป็นต้องมีชีวิตที่ต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาติ ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว ที่เรียกว่ากฎที่ปัจเจกตา มีความหมายว่า เมื่อมี สิ่งนี้ ๆ เป็นปัจจัย สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น โลกจึงเป็นอนัตตา คือไม่มีตัวตนที่แท้จริงของสิ่งใด

ข้อความในตอนต้นนี้ อาจลึกลงไปต่อการทำความเข้าใจ แต่จำเป็นต้องนำเสนอหลักความคิดของท่านเสียก่อน เพื่อป้องกันการตีความออกนอกเส้นทาง และจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาทรรศนะของท่านในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งในโลกที่ผันผวนอย่างปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตั้งสติและทำความเข้าใจอย่างแยบคาย หากมีชีวิตไปตามกระแสที่เป็นอยู่ ถือว่า “มีชีวิตที่ขาดทุน หรือไม่ได้ใช้สติปัญญาให้เต็มศักยภาพของการเป็นมนุษย์”

เมื่อพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ก็พอจะรับรู้ได้ว่ากำลังอยู่ในภาวะที่ยากลำบาก รัฐบาลพยายามกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนดังกล่าว แต่การกระทำของรัฐบาลฝ่ายเดียวอาจไม่เพียงพอ และไม่แน่ใจว่าเป็นหนทางที่ถูกต้องหรือไม่ ปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าวนี้เกิดขึ้นทั่วโลก ประเทศไทยและชุมชนท้องถิ่นก็เป็นกลไกหนึ่งของการต่อเชื่อมกระแสต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่าเศรษฐกิจกระแสหลัก และเป็นเช่นนี้มายาวนาน

ท่านพุทธทาสภิกขุได้เสนอทรรศนะทางเศรษฐกิจที่ท่านเรียกว่า เป็นทรรศนะของพุทธบริษัทหรือเป็นทรรศนะของพุทธศาสนา ซึ่งมีความลึกซึ้งรอบด้าน มีเป้าหมายอยู่ที่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม แตกต่างจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระแสหลัก ที่มีเป้าหมายอยู่ที่กำไรและการใช้อำนาจทางเศรษฐกิจแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง

ท่านเห็นว่าปัญหาทางเศรษฐกิจแท้จริงแล้ว เป็นปัญหาทางศีลธรรม หมายถึงเป็นปัญหาของการเห็นแก่ตัวและการพ่ายแพ้ต่อกิเลสของมนุษย์ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคที่เกินพอดี จึงเป็นการทำลายธรรมชาติ ทำลายความเป็นมนุษย์ และใช้อำนาจเบียดเบียนครอบงำชีวิตผู้อื่น ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าเป็นปัญหาทางศีลธรรม

ความหมายแท้จริงของคำว่า “เศรษฐกิจ” คือ “การกระทำที่ดีที่สุด ถูกต้องที่สุด” ไม่ใช่การหากำไรให้ได้มากที่สุด นี่แสดงว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของคำว่าเศรษฐกิจ การกระทำที่ดีที่สุด คือการกระทำที่ชีวิตมีความพอดีและมีความสุข แต่เศรษฐกิจกลับเต็มไปด้วยการแข่งขันและการทำลายกัน

ความหมายของการกระทำให้ดีที่สุด ในทางเศรษฐกิจ คือการทำให้ของที่มีค่าน้อย มีค่ามากขึ้นหรือทำจากของที่ไม่มีค่าเลยให้มีค่าสูงสุด เช่น ร่างกายเรานี้ในทางพุทธศาสนา ถือเป็นสิ่งที่ต้องเนาเปื่อยและแตกดับ การทำให้ชีวิตมีความสงบและเข้าถึงนิพพานได้ ถือว่าทำให้ชีวิตนี้มีค่าที่สุด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน การทำสิ่งที่ไม่มีค่า ให้มีค่าสูงสุด คือการทำให้ชีวิตและสังคมมีความปลอดภัยและเป็นปกติสุข

ท่านพุทธทาสภิกขุได้อ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจว่า “ตถาคตเกิดมาในโลกเพื่อประโยชน์ของมหาชน ทั้งมนุษย์และเทวดา” นี่คือนักที่ทางเศรษฐกิจคือคนเราต้องเกิดมา เพื่อประโยชน์ของคนทุกฝ่ายในโลกนี้ ท่านขยายความคำว่า “มนุษย์” หมายถึงผู้ที่ต้องทำงานหนักและอยู่กับเหงื่อและคุ่นชินกับสิ่งนี้ แต่ “เทวดา” คือผู้ที่ไม่ต้องทำงานหนักหรือเป็นผู้ไม่รู้จักเหงื่อ ในทางเศรษฐกิจเทวดาก็คือนายทุน มนุษย์ก็คือผู้ใช้แรงงาน นายทุนก็หาประโยชน์จากผู้ใช้งานอยู่เสมอ เมื่อระบบเศรษฐกิจกลายเป็นหัวใจของสังคม ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าจึงทำอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอยู่เสมอ ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจจึงทำอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา ซึ่งร้ายแรงกว่าการฆ่าด้วยอาวุธ

ปัญหาของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน คือมนุษย์ตกอยู่ภายใต้กิเลส “กลับเอาสิ่งอันตรายที่สุดมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขา” เช่นพวกที่ปล้นฆ่าผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองได้ทรัพย์สิน กลับเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด หรืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ทำกันอยู่กลายเป็นการกระทำที่ดีที่สุด สิ่งนี้จึงเป็นปัญหา ซึ่งเขาตีความว่าเป้าหมายของชีวิต คือการได้อย่างที่ใจปรารถนาไม่ว่าโดยวิธีใด เป้าหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความพอเพียงของปัจจัย 4 และการทำประโยชน์ให้สังคม

การทำอาชญากรรมทางเศรษฐกิจด้วยความตั้งใจดังกล่าว จึงผิดกฎธรรมชาติของความสงบสุข หรือละเมิดกฎของพระเจ้า ซึ่งเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตา คือเมื่อทำอย่างไร ก็ได้อย่างนั้น โดยสรุป คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือกฎธรรมชาติได้บังคับให้มนุษย์และสิ่งทั้งหลาย ทำหน้าที่ทางเศรษฐกิจให้ถูกต้อง เพื่อให้ชีวิตมีความสงบสุข แต่เราไม่เข้าใจเศรษฐกิจในแง่มุมนี้ ไม่ว่าจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร ก็ไม่เป็นผลที่จะทำให้เกิดความยุติธรรม ศีลธรรมและความเท่าเทียม ในฉบับต่อไปจะนำเสนอทรรศนะของท่านพุทธทาสภิกขุในแง่มุมอื่น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับบทความวิจัยและบทความวิชาการในฉบับนี้ เป็นงานวิชาการที่เสนอแง่มุมของการแก้ปัญหาในระดับลึกของความเป็นมนุษย์ เช่น งานวิชาการทางศาสนา ดนตรี ศิลปะ วรรณกรรม ภาษา การเมืองและเทคโนโลยี ความหลากหลายดังกล่าว ทำให้วารสารฉบับนี้ตอบสนองผู้สนใจได้อย่างกว้างขวาง

บรรณาธิการ

# วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562

## สารบัญ

บทบรรณาธิการ	ก
บทความวิจัย	
อุปลักษณะสัตว์ในนวนิยาย เรื่อง “คนในนิทาน” : สตรีศึกษา ตามมุมมองวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ ขวัญชนก นัยจริญ	1
Impact of Literature Circles on Students’ Intercultural Awareness Taweewat Inree Saneh Thongrin	26
การรับรู้เสียงพยานุชนะทำยภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศิริรัตน์ ชุพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์	44
การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทาริกา แยมชะมัง นันทวัฒน์ ปัญญาศรนากรณ์	72
ศึกษาวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัยของศิลปิน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ วรรณลพ มีมาก	113

## สารบัญ

การพัฒนารูปแบบการระงับข้อพิพาทในชุมชนโดยพุทธสันติวิธี สำหรับคณะกรรมการหมู่บ้าน <i>ภูภณัช รัตน์ชัย</i>	149
<b>บทความวิชาการ</b>	
เครือข่ายการเรียนรู้ของคนดนตรีไทย: ข้อสังเกตนัยเชิงวิจารณ์ <i>ไอยเรศ บุญฤทธิ์</i>	178
Liberal Democracy is the Key to World Peace <i>Apiradee Jiropas</i>	215
Emerging Instructional Technology Enhancing Collaborative Writing in the Digital Era <i>Jitlada Moonma</i>	232
<b>บทวิจารณ์หนังสือ</b>	
รื้อการศึกษา : สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่ <i>ฉลองชัย ทักคนโกวิท</i>	259
แนะนำผู้เขียน	275
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน	279
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ	285
ใบสมัครสมาชิก	291